

ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ฉบับที่ D2 21 พ.ย. 67		วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น APEC	การเข้าร่วมประชุม APEC ครั้งที่ 31 ของ นายกรัฐมนตรี ที่ประเทศเปรู ประเทศไทยจะได้อะไร และ ต้องแลกกับอะไรบ้าง	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APEC คืออะไร</li> <li>- นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม APEC ครั้งที่ 31 ณ ประเทศเปรู</li> <li>- ประเทศไทยได้อะไรจากการประชุม APEC บ้าง</li> <li>- สิ่งท้าทายที่ประเทศไทยอาจจะพบเจอจาก APEC</li> </ul>	



APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) คือ การประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1989 โดยมีเป้าหมายหลักในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 21 ประเทศ ซึ่งเรียกกันว่า สมาชิก APEC โดยมีประเทศที่สำคัญ เช่น สหรัฐอเมริกา, จีน, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, อินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, ไทย และอื่น ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือ 1. ส่งเสริมการค้าเสรี: APEC มีเป้าหมายในการลดอุปสรรคทางการค้าและส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าทั่วภูมิภาคอย่างเสรี 2. ส่งเสริมการลงทุน: การสนับสนุนให้มีการลงทุนระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 3. การสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ: เพื่อเพิ่มพูนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยี 4. การพัฒนาอย่างยั่งยืน: เน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์สำหรับทุกประเทศสมาชิก

การประชุม APEC 2024 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเปรู นับเป็นครั้งที่ 31 เป็นการประชุมที่มีความสำคัญอย่างมากในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกมาหารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เช่น การค้าเสรี การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การลงทุน การเสริมสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาในระดับภูมิภาคได้ สำหรับการประชุม APEC ที่เปรูในปี 2024 นางสาว แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ได้พูดคุยกับผู้นำจากประเทศต่าง ๆ รวมถึงผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อผลักดันนโยบายและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย เช่น การเสริมสร้างการค้าระหว่างประเทศ การดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ และการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด BCG (Bio- Circular- Green Economy) มีหัวข้อหลัก ๆ เช่น การเสริมสร้างพลัง การมีส่วนร่วม และการเติบโตที่ยั่งยืน (Empower Include Grow) เพื่อให้สมาชิกเติบโตไปด้วยกัน แบบยั่งยืน ขับเคลื่อนการลงทุน ผลักดันให้เกิดการค้าเสรี (FTA) พร้อมทั้งยังส่งเสริมเรื่องนวัตกรรม ดิจิทัล และการเติบโตที่ยั่งยืน ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดตรงกับนโยบายที่ประเทศไทยกำลังผลักดัน ในเรื่องของพัฒนาที่ยั่งยืนโดยได้พูดถึงเรื่อง Sustainability ในประเด็นที่ว่า จะพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนได้อย่างไร รวมถึงปัญหาภัยธรรมชาติว่าจะมีการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการแก้ปัญหาอย่างไร ในการหารือกับที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกนั้น น.ส. แพทองธาร ฯ ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเปิดรับเรื่องการลงทุนเพื่อสร้างเม็ดเงินใหม่ๆ เข้ามาในประเทศ โดยเน้นไปที่

เทคโนโลยี AI, Semiconductor และ Data Center ได้พูดคุยกับนักธุรกิจ ประกอบด้วย Tik Tok, Microsoft และ Google เพื่อพูดคุยให้มาลงทุนเพิ่ม

การประชุม APEC 2024 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเปรู มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศไทยในหลายด้าน ซึ่งนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมหลายประการ ดังนี้ การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นการขยายโอกาสทางการค้า: การประชุม APEC คือโอกาสที่ดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ การสร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคการผลิตและการส่งออกของไทย การเข้าถึงตลาดใหม่ๆ: โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาใต้ เช่น เปรู ซึ่งอาจช่วยให้ประเทศไทยสามารถขยายตลาดใหม่ ๆ สำหรับสินค้าไทย เช่น อาหารทะเล, เครื่องใช้ไฟฟ้า, และผลิตภัณฑ์เกษตรกรรม ในแง่ของการลงทุนนั้น ประเทศไทยสามารถใช้โอกาสนี้ในการดึงดูดนักลงทุนจากประเทศสมาชิก APEC ในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี, การผลิต, หรือการบริการได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถส่งเสริมการลงทุนจากไทยไปยังตลาดที่กำลังเติบโตในภูมิภาคอื่น ๆ มีความร่วมมือด้านนวัตกรรม: มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับประเทศที่มีการพัฒนาในด้านนี้ เช่น สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ในประเด็นของสิ่งแวดล้อม มีความร่วมมือด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ในการประชุม APEC มักจะมีการหารือเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน การที่ไทยสามารถมีบทบาทในการผลักดันนโยบายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานสะอาด จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ในเวทีโลก นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร้างความร่วมมือทางด้านการท่องเที่ยว มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในภูมิภาค ในแง่ประโยชน์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นั้น ทำให้ไทยมีบทบาทในเวทีโลก: การเข้าร่วมการประชุม APEC ช่วยให้ประเทศไทยมีโอกาสในการเสริมสร้างบทบาทในฐานะผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นพลังที่มีอิทธิพลในการกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจและการเมืองในภูมิภาค และมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: การประชุม APEC เป็นโอกาสในการสร้างและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่าง ๆ ซึ่งสามารถช่วยให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองและความร่วมมือระหว่างประเทศ และอีกประเด็นที่สำคัญคือ การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม: การประชุม APEC มีการเสวนาและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะและการฝึกอบรมบุคลากร ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการพัฒนาความสามารถของประชากรได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีข้อดีหรือผลประโยชน์อยู่มากประเทศไทยควรระวังหรือเก็บเรื่องที่กำลังกล่าวต่อไปนี้เพื่อที่จะรับมือความท้าทายไว้บ้าง 1. การแข่งขันที่รุนแรง: การเปิดเสรีทางการค้าทำให้สินค้าและบริการจากต่างประเทศสามารถเข้าไทยได้มากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงในบางภาคส่วน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ไทยยังไม่เข้มแข็งพอ 2. ผลกระทบต่อเกษตรกร: การลดภาษีและการเปิดตลาดสำหรับสินค้าเกษตรอาจทำให้เกษตรกรไทยต้องเผชิญกับความยากลำบากจากการที่สินค้าจากต่างประเทศที่มีต้นทุนต่ำเข้ามาแข่งขัน 3. ช่องว่างระหว่างภาคส่วน: การเปิดเสรีอาจทำให้กลุ่มธุรกิจบางกลุ่มในไทยได้ประโยชน์มากขึ้น ในขณะที่บางกลุ่มอาจไม่ได้รับผลกระทบที่ดีเท่ากัน ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ 4. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบางประเภท: อุตสาหกรรมที่ยังไม่พัฒนาอย่างเต็มที่ อาจได้รับผลกระทบจากการที่ตลาดถูกเปิดกว้างโดยที่ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือการแข่งขันจากต่างประเทศ

เห็นได้ว่า APEC ไม่ได้ให้เพียงแค่ผลดีหรือผลประโยชน์กับประเทศไทยเท่านั้น เราควรเตรียมตัวกับสิ่งท้าทายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมา นอกจากนี้ ยังต้องชั่งน้ำหนักความคุ้มค่าในเรื่องประโยชน์ที่จะได้รับกับสิ่งที่ต้องแลก ทั้งในปัจจุบันและอนาคตต่อไปด้วย

พ.อ. หญิง มนทิรา ยิ้มสมบุญ

อจ.ทก.วทบ.